



ข่าวสาร

# ศรีพิบูล



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๑๕๖ หมู่ ๕  
ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗๑๐๘ <http://www.psru.ac.th>

ฉบับที่ ๑๖๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

\*\*\*\*\*

## สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ส่งมอบสถานที่และอาคารของมหาวิทยาลัย ส่วนสนามบิน มรพส. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนสาธิต

ตามที่อ้างถึง (บันทึกข้อตกลงการขอใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘) กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายสนอง จันทินทร ตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ “ผู้ขอใช้” ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการขอใช้อาคารและสถานที่ราชการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย “ผู้อนุญาตให้ใช้” เพื่อขอใช้สถานที่และอาคารเป็นบางส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ส่วนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ เป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดเวลาไม่เกิน ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑) และได้ขยายเวลาให้อีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ และตามที่อ้างถึง (หนังสือที่ ศบ ๐๕๓๘/๖๔๘ ฉบับลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การขอใช้อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนสนามบิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความจำเป็นต้องใช้อาคารและสถานที่เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่หอประชุมและที่ทำการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสาธิต โดยได้แจ้งขอความกรุณาให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ดำเนินการขนย้ายสิ่งของไปยังสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้าอาคาร โรงเรียนอนุบาลบ้านห้วยดรุณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒๕/๑๐ ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นสถานที่ชั่วคราว และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้ดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกไปยังสถานที่ทำการแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ, นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผอ.กองกลาง และ คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจรับมอบสถานที่และอาคาร จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โดยมี นายวิรัช ศรีฟ้า ผอ.สำนักงานฯ และคณะ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งอาคารและสถานที่ดังกล่าว ประกอบด้วย อาคารโภชนาการ อาคารสมาคมนิสิตเก่าฯ และอาคารสโมสรอาจารย์

ในขณะนี้งานอาคารและสถานที่ สนอ.กำลังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมทั้งตัวอาคาร ระบบน้ำ - ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะมอบหมายให้โรงเรียนสาธิตเป็นผู้ดูแลต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.บุษบา หินเภาว และคณะ ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๓ ประเภททุนนวัตกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงบประมาณ ๗๔๘,๔๐๐ บาท จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา การทำเกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ข่าวสารศรีพิบูลจึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

# ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร นำไปประยุกต์ใช้จริงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตร มุ่งเน้นนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้งานได้จริงในองค์กรต่างๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งหลักสูตรที่เปิดอบรมมีดังนี้

**๑.หลักสูตร “การติดตั้งระบบ iPASSPORT2SCHOOL สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น** จำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และ รุ่นที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. อบรม ๓๐ ท่าน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ iPASSPORT2SCHOOL ขึ้นมา เพื่อให้การช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กถึงกลางที่ขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และเป็นการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งโรงเรียนและหน่วยงานราชการขนาดเล็กไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์นี้ และเป็นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมการศึกษาในประเทศไทย (หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาควรนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาเอง เพื่อจะได้ทดลองระบบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับทีมงาน เครื่องเซิร์ฟเวอร์จะดำเนินการฟอร์แมตเพื่อลงระบบปฏิบัติการ ที่ใช้สำหรับระบบ iPASSPORT กรุณาสำรองข้อมูลที่สำคัญออกก่อน)

**๒.หลักสูตร “การออกแบบภาพกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator and Indesign”** ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวนที่รับ ๓๐ ท่าน ซึ่ง Illustrator คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้นที่เกิดจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่า Vector Graphic จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล สามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ และแอนิเมชัน ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ ส่วน Indesign เป็นโปรแกรมจัดหน้าและออกแบบงานพิมพ์ หรือ lay out ของงานพิมพ์ที่ต้องการ โดยมีลักษณะการทำงานเหมือน Adobe Photoshop , Adobe Illustrator และ Adobe Acrobat ซึ่งผู้อบรมสามารถสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

**๓.หลักสูตร “การสร้าง Special Effect ในงานวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect”** ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวนที่รับ ๓๐ ท่าน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว ทั้งแบบ ๒ มิติและ ๓ มิติ รวมถึงการสร้าง Workshop อาทิ การปาดแสงตัวอักษร, การทำแสงเงาให้ตัวอักษร, การทำกราฟิกเพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในการทำภาพยนตร์ การทำผลงานนำเสนอ Multimedia และประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้

**๔.หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปด้วย Joomla!”** รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. อบรม ๓๐ ท่าน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายต่อผู้ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้ด้านงานกราฟิกและการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพภายใน Joomla! ยังมีโปรแกรมประยุกต์พร้อมใช้งานมากมาย อาทิ ระบบจัดการบทความและข่าวสาร ระบบจัดการสมาชิก ระบบสืบค้นข้อมูลระบบจัดการไฟล์มีเดียต่างๆ ระบบปฏิทินข่าวกิจกรรม ระบบรวบรวมรูปภาพเป็นแกลอรี่ ระบบจัดการเอกสาร เป็นต้น นับว่าเป็นระบบที่ช่วยประหยัดงบประมาณ ระยะเวลาในการจัดทำเว็บไซต์และง่ายต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ศูนย์ IT จึงขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ บริษัท และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมดังกล่าว สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.psru.ac.th](http://www.psru.ac.th) หรือสอบถามที่ศูนย์นิเทศฯ ปิ่นแก้ว โทร.๐-๕๕๒๖-๗๒๐๐ / Email:[nitaya@live.psru.ac.th](mailto:nitaya@live.psru.ac.th)